

ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2563 – 15 มิถุนายน 2563

บัตรร่วมรายการ	แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน ไร้พรี! เครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
บัตรแอมเวย์เครดิต การ์ด บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย	แบ่งจ่ายได้ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash	แบ่งจ่ายได้ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป
บัตรเครดิตธนาคารซีทีแบงก์	แบ่งจ่ายได้ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป
บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต โสมโปร วีซ่า บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด	<p>แบ่งจ่ายได้ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป</p> <p>รับฟรี! เครดิตเงินคืน 80 บาท เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMS ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ก่อนทำรายการแบ่งจ่าย พิมพ์ "AM20" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์) <p>เงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> • สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะรายการผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี กรณีที่ทำรายการผ่อนชำระผ่านช่องทางออนไลน์ www.amway.co.th ไม่รวมรายการเครดิตเงินคืน • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการและได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น • ยอดการผ่อนชำระแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป • รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 80 บาท/เชลล์สลิป และไม่เกิน 4,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ • รายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจบรายการ • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
บัตรเครดิต KTC บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD	แบ่งจ่ายได้ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป
บัตรเครดิตธนาคาร บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร FLASH Plus	แบ่งจ่ายได้ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป
<p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีผ่อนชำระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกต้องลงทะเบียนบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของบริษัทก่อนเท่านั้น (ลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียว) สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียน สามารถดำเนินการได้ที่ www.amway.co.th เพื่อความสะดวกในการทำรายการผ่อนชำระทางออนไลน์ครั้งถัดไป 2. กรณีสั่งซื้อที่แอมเวย์ ช้อปป นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกเจ้าของบัตรเครดิตต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง 3. บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร FLASH Plus บัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย และบัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถทำรายการผ่อนชำระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ได้ กรุณาทำรายการผ่อนชำระที่แอมเวย์ ช้อปป ทุกสาขา 4. บริษัทและธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ของสงวนคุณ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ค่าตัดสินของบริษัทหรือธนาคารถือเป็นที่สุด 5. จำนวนเงินขั้นต่ำในการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 6. อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระผ่านทางแอมเวย์ ช้อปป และทางออนไลน์อาจแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 7. รายการเครดิตเงินคืน 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแต่ละรายการ 8. รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ถอนเป็นเงินสดได้ 	